
Mae’r tîm Llwybrau Llesiant yn 

cynnal gweithgareddau er 

mwyn hybu llesiant oedolion 

gydag anableddau dysgu.

Mae llesiant yn golygu eich bod

yn hapus gyda eich bywyd a’r

hyn ydych chi’n dewis neud.

Mae’r tîm Llwybrau Llesiant yn 

hybu llesiant unigolion gydag 

anableddau dysgu drwy weithio 

tuag at bethau sydd yn bwysig 

yn eich bywyd, fel dod o hyd i

swydd , neu gwneud ffrindiau

newydd.

Amdanom ni – Fersiwn Hawdd ei Ddeall

Beth sydd yn 

bwysig i mi?


